

“COMMITTED TO HIGH PERFORMANCE”

ADVISORY

CLAYTON COUNTY PUBLIC SCHOOLS

1058 Fifth Avenue | Jonesboro, GA 30236

770-473-2700

www.clayton.k12.ga.us



FOR IMMEDIATE RELEASE
Department of Communications, Public Relations & Marketing

Jada K. Dawkins
Chief of Communications
Telephone: (770) 472-7257

Ngày 18 tháng 8, 2020

CCPS Tổ Chức Buổi Đàm Luận Trực Tuyến Quan Trọng Thứ Ba, ngày 25 tháng 8, 2020 lúc 6:00 chiều.

Thông tin chi tiết cho các hội đoàn gửi ý kiến đóng góp và nhận dịch vụ phiên dịch bao gồm

JONESBORO - Trong khi Trường Công Quận Clayton (CCPS) đã quay trở lại việc giáo dục thanh thiếu niên của quận theo cách thức an toàn, không theo truyền thống, ban lãnh đạo vẫn tiếp tục tập trung vào việc thông báo và tham gia cho các hội đoàn liên quan. Để phù hợp với Cam Kết để Đạt Thành Tích Cao, Giám thị/Giám đốc điều hành của Trường Công Quận Clayton, Tiến sĩ Morcease J. Beasley, sẽ tổ chức buổi Đàm Luận Trực tuyến đầu tiên của năm học 2020-2021 vào **Thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020**. Buổi trò chuyện này nhằm khuyến khích sự tham gia của tất cả các hội đoàn liên quan và cũng là trách nhiệm của học khu trong việc hợp tác với cộng đồng để đảm bảo sự thành công của tất cả học sinh.

Được tổ chức trực tuyến, **đàm luận này dự kiến bắt đầu lúc 6 giờ chiều**. Các hội đoàn liên quan của học khu và cộng đồng có thể kết nối và theo dõi cuộc họp bằng cách truy cập trang mạng của học khu (www.clayton.k12.ga.us) và nhấp vào hình Buổi Đàm Luận trên biểu ngữ cuộn của trang chủ vào ngày diễn ra buổi họp. Vui lòng xem chi tiết sau về buổi đàm luận đã lên lịch.

<u>Tên Cuộc Họp</u>	<u>Ngày</u>	<u>Giờ</u>	<u>Địa điểm</u>
Buổi Đàm Luận Quan Trọng với Giám Thị Học Đường	Thứ Ba, ngày 25 tháng 8, 2020	6:00 – 8:00 chiều	Trực tuyến trên YouTube

Mục tiêu tiếp tục là duy trì sự minh bạch và đường dây liên lạc giữa học khu và các hội đoàn liên quan, Trường Công Quận Clayton cũng đã tạo ra mẫu Ý kiến Phản hồi về buổi Đàm Luận Quan trọng của các Hội đoàn Liên quan để các hội đoàn gửi vào câu hỏi và ý kiến trước và trong buổi đàm luận. Các phản hồi gửi vào sẽ được xem xét và chọn lọc thích hợp trong học khu để trả lời. Mẫu phản hồi buổi đàm luận quan trọng: <https://forms.gle/dTpptqqvyrDXhu2S9>.

Hội đoàn liên quan yêu cầu dịch vụ ngôn ngữ/thông dịch viên có thể xem cuộc họp bằng tiếng Anh bằng cách sử dụng các chi tiết truy cập nói trên và truy cập theo ngôn ngữ chỉ bằng âm thanh qua tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt được cung cấp bởi thông dịch viên của Trường Công Quận Clayton bằng cách nhấp vào liên kết sau: <https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/91583272910> hoặc ID cuộc họp: 915 8327 2910.

Những cá nhân không thể tham gia cuộc họp có thể truy cập cuộc họp được thu lại trên các ứng dụng chính thức của học khu (trang mạng, Facebook, Twitter, Youtube và Kênh 24, chỉ dành cho những người đăng ký với Clayton County Comcast).

Gặp trở ngại khi truy cập video phát trực tuyến? Vui lòng xem lại phần hỗ trợ sau:

- Hãy đảm bảo rằng hệ điều hành của thiết bị của bạn được cập nhật (bao gồm cả thiết bị di động)
- Vui lòng sử dụng một trong các trình duyệt mạng được đề nghị sau: Chrome, Firefox, Safari
- Hãy đảm bảo rằng trình duyệt của bạn được cập nhật và mới nếu cần

Giới thiệu về Trường Công lập Quận Clayton

Trường Công Quận Clayton (CCPS) được sự công nhận thông qua AdvancED – Southern Association of College and Schools Council on Accreditation and School Improvement. (Hiệp hội các trường Cao đẳng và Hội đồng về Công nhận và Cải tiến Trường học). Học khu cung cấp một chương trình tập trung đẳng cấp thế giới dựa trên một chương trình giảng dạy đầy thử thách được dạy từ mẫu giáo đến lớp 12. Phục vụ hơn 55.000 học sinh, Clayton County Public Schools được xếp hạng trong số 100 khu học chánh lớn nhất ở Hoa Kỳ và là hệ thống trường học lớn thứ năm ở Georgia.

###